



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ส่วนงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร.๓๐๐๐

ที่ อว.๐๖๕๕.๐๘/๒๐๑๓ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติ

เรียน หัวหน้าสาขา

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดจัดโครงการสืบสาน
วิถีวัฒนธรรมไทยวันลอยกระทง ในวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ อาคารศรีวิศวิทยา ชั้น ๒
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมการประกวดกระทง และกิจกรรม
การแสดงดนตรีโฟล์คซอง นั้น

ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญหัวหน้าสาขา หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชา
และคณาจารย์ทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในโครงการสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยวันลอยกระทง ในวันอังคาร
ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ อาคารศรีวิศวิทยา ชั้น ๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อร่วมเป็นเกียรติ

(รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์



คำสั่งคณะกรรมการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ที่ ๓๐๐ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยวันลอยกระทง

ด้วยคณะกรรมการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดจัดโครงการสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยวันลอยกระทง ในวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป นั้น

เพื่อให้การดำเนินโครงการสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยวันลอยกระทง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดังรายนามต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน	กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดี (รศ.เดช เหมือนขาว)	กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดี (รศ.ภาณุ พร้อมพุดธางกูร)	กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ชลัท ทิพากรเกียรติ)	กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดี (นายณัฐพล แก้วทอง)	กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.สหพงศ์ สมวงศ์)	กรรมการ
หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธา	กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล	กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม	กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	กรรมการ
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	กรรมการ
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์	กรรมการ
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม	กรรมการ
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา	กรรมการ

/หัวหน้าหลักสูตร...

หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ	กรรมการ
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล	กรรมการ
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล	กรรมการ
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ	กรรมการ
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม	กรรมการ
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	กรรมการ
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม	กรรมการ
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต	กรรมการ
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	กรรมการ
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาทุกหลักสูตรสาขาวิชา	กรรมการ
อาจารย์กิจกรรมทุกหลักสูตรสาขาวิชา	กรรมการ
อาจารย์ที่ปรึกษาทุกหลักสูตรสาขาวิชา	กรรมการ
อาจารย์ปกครองทุกหลักสูตรสาขาวิชา	กรรมการ
หัวหน้างานกิจกรรม	กรรมการ
หัวหน้างานวิชาการและวิจัย	กรรมการ
หัวหน้างานบริหารและวางแผน	กรรมการ
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ให้คำปรึกษาและประสานงาน กับคณะกรรมการดำเนินงานตลอดจนอำนวยความสะดวกสนับสนุนให้คณะกรรมการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน

นายวิทยา	ศิริคุณ	ประธานกรรมการ
นายณัฐพล	แก้วทอง	กรรมการ
นายเกียรติศักดิ์	ทองอ่อน	กรรมการ
นายชัยชุมพล	ชูราษฎร์	กรรมการ
นางสาวภัทราภรณ์	เพชรจำรัส	กรรมการ
นางสาวชนกนันท์	ทองจีน	กรรมการ
นางสาวเพ็ญพักตร์	แก้วทนต์	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ประสานงาน กำหนดขอบข่ายกิจกรรม อำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรม และดูแลนักศึกษา

๓. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน

นางสาวเพ็ญพักตร์	แก้วทนต์	ประธานกรรมการ
นางอุทัยทิพย์	จิตรมันธรรม	กรรมการ
นางสาวกาญจนา	ทองตีบ	กรรมการ
นางสาววิลาวัลย์	ทองนิมิตร	กรรมการ
นางสาววรรณ	จ่ายวานิชย์	กรรมการ
นางสาวณปภัช	ชายพรม	กรรมการ
นางสาวพรเพ็ญ	จันทรา	กรรมการ
นางสาวพัชรี	ทองช่วย	กรรมการ

/ว่าที่ ร.ต.หญิง...

ว่าที่ ร.ต.หญิงสุพรรณณี	เกตแก้ว	กรรมการ
นางสาวอัชฌา	ทิมกุล	กรรมการ
นางสาวโยทกา	ศรีบุรุษ	กรรมการ
นางสาวนภาพร	สมบูรณ์	กรรมการ
นางทิพวรรณ	จักรช่วย	กรรมการ
นางสาวอังคณา	สีม่วง	กรรมการ
นางสาวปิยะวรรณ	บุญชื่น	กรรมการ
นางสาวสิริภรณ์	ภัทรางกูร	กรรมการ
นางศศิประภา	ยันตรกิจ	กรรมการ
นางสาวสารภี	มาลีสุนันท์	กรรมการ
นางสาวบุญศรี	นุ่นหนู	กรรมการ
นางสาวผกามาส	หลีสกุล	กรรมการ
นางสาวศศิพิมพ์	ศรีมณี	กรรมการ
นางสาวชุลีพร	ภูเพชร	กรรมการ
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา		กรรมการ
นางสาวภัทราภรณ์	เพชรจำรัส	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. จัดเตรียมเอกสารสำหรับการลงทะเบียน และรับลงทะเบียนนักศึกษา

๔. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ ละเอียด		ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเจิด โปฏกรณ์		กรรมการ
นายอภิรักษ์	เสื่อเดช	กรรมการ
นายเกียรติศักดิ์	ทองอ่อน	กรรมการ
นายไกรวิทย์	ชูชาติ	กรรมการ
นายศุภสัณห์	ชัยอนันตกุล	กรรมการ
นายโกคิน	คงสิน	กรรมการ
นายสดุดี	ชูสวัสดิ์	กรรมการ
นายธเนศ	สีบประดิษฐ์	กรรมการ
นายปิ่นชัย	เกษสวัสดิ์	กรรมการ
นายวิมเนศ	เพชรสุวรรณ	กรรมการ
นายนภดล	คงเพชร	กรรมการ
นายนเรศ	ศรีสุระคุปต์	กรรมการ
นางสาวดุขฎิ	ประธรรม	กรรมการ
นางเสาลักษณ์	เพชรขวัญ	กรรมการ
นางสาวแดง	สุวรรณ	กรรมการ
นางทิพย์	เกตุระหงส์	กรรมการ
นางสาวจินตนา	แก้วมาก	กรรมการ
นางสำปีหนิะ	ประทุม	กรรมการ
นางพะเยาว์	บุญมณี	กรรมการ

/นางสาวสมเชื้อ...

นางสาวสมเชื้อ	มากไชย	กรรมการ
นางมยุรา	เขาทอง	กรรมการ
นางพรธิมา	อิมพาลี	กรรมการ
นางฟาซีเยะ	บินบอสอ	กรรมการ
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา		กรรมการ
นายชัยชุมพล	ชูราษฎร์	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ จัดเตรียมสถานที่พร้อมติดตั้งเวที และเครื่องเสียงในการดำเนินโครงการ

๕. คณะกรรมการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นางสาววรรณัน	จ่ายวานิชย์	ประธานกรรมการ
นางสาวณปภัช	ชายพรม	กรรมการ
นางสาวเพ็ญพักตร์	แก้วทองงค์	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ เบิกจ่ายเงินในโครงการ

๖. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางสาวกนกวรรณ	เดชสถิต	ประธานกรรมการ
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา		กรรมการ
นางสาวชนกนันท์	ทองจิ้น	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน โครงการตามกำหนดการ

๗. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล

นางสาวเพ็ญพักตร์	แก้วทองงค์	ประธานกรรมการ
นางสาวชนกนันท์	ทองจิ้น	กรรมการ
นางสาวภัทราภรณ์	เพชรจรัส	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ เก็บรวบรวมข้อมูลในการดำเนินงานและติดตามประสานงานเพื่อสรุปผลโครงการ

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตาม วันและเวลาดังกล่าว ให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ที่วางไว้ทุกประการ

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์